



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๐๓๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาราพริ้ง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัง งานเวียงรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 116/2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ☺ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เยือน NATION GROUP ในชุดลูกเสือ ร่วมยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 52
- ☺ เตรียมจัดสรรงบประมาณ มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
- ☺ “คูสิต โมเดล” โครงการนำร่องเชื่อมต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ-ตติยภูมิ และส่งต่อกลับรักษาที่บ้าน
- ☺ กทม. เตรียมจ้างงานคนพิการ 306 อัตรา ตามความสามารถและความเหมาะสม เน้นทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
- ☺ รม.ธรงค์ ติดตามการพัฒนาพื้นที่หนองน้ำบึงบ้านม้า เขตสะพานสูง
- ☺ เตรียมนำเสนอ BKK Food Bank 3 รูปแบบ เดินหน้าแนวทางการดำเนินการ BKK Food Bank 50 เขต

ข่าวสำนัก

- ☺ ผู้ขอรับสวัสดิการและการสงเคราะห์จาก กทม. ตรวจสอบรายชื่อได้ตลอด 24 ชม.

ข่าวรับสมัครงาน

- ☺ รับสมัครวิทยากร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ บางกอกน้อยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทย
- ☺ บึงกุ่มเตือนประชาชนระวังโรคและภัยในช่วงฤดูฝน
- ☺ บางนาและบางกอกน้อยออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☺ ประเวศตรวจสอบอยู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ บางนาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (VCT DAY)
- ☺ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ฟรี! ถึง 31 ส.ค. นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย

1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ
7. โรคอ้วน (ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยจองวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. Application “เป๋าตัง” 2. จองสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม. ทั้ง 69 แห่ง ทั้งนี้ ให้เน้นบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีเด็ก) มาด้วยในวันรับบริการวัคซีน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ข่าวผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(1 ก.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมากทม.มีการแจกชุดลูกเสือฟรีให้นักเรียนในสังกัดอยู่แล้ว ถ้าเป็นงานที่เป็นทางการก็แต่งเต็มชุด แต่ถ้าหากเป็นการฝึกปกติอาจมีการผ่อนผันให้สามารถผูกผ้าพันคอกับชุดนักเรียนได้ ทั้งนี้นโยบายคือไม่เป็นภาระกับผู้ปกครองที่ต้องเสียเงินเพิ่ม และมีแนวคิดอีกอย่างคือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนบางส่วนติดโควิด-19 ไม่ได้เรียนลูกเสือเลยหรือไม่ได้ใช้ชุดลูกเสือก็อาจมีการนำนโยบายที่ให้น้องมาใช้ สำหรับหัวใจหลักของการเป็นลูกเสือ สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของลูกเสือ ขณะเดียวกันต้องดูแลหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับคำปฏิญาณ ที่มีจุดมุ่งหมายในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝัง โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนเป็นของกระทรวงศึกษา กรุงเทพมหานครเพียงนำแนวทางมาปฏิบัติ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ กล่าวเสริมว่า กรุงเทพมหานครให้ชุดลูกเสือแก่นักเรียน 100% โดยแจกแบบปีเว้นปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายชุดลูกเสือของนักเรียน โดยวันที่มีกิจกรรมเป็นทางการยังคงให้ใส่ชุดเต็มยศ แต่ถ้าเป็นระหว่างเรียนลูกเสืออาจให้ใส่ชุดนักเรียนกับผ้าพันคอได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางกับสำนักงานกฎหมาย เด็ดกอยากเรียนลูกเสือแต่ชุดอาจจะมีอุปกรณ์หลายอย่างก็จะมีทบทวนเพื่อความสะดวกของนักเรียน แต่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อน ส่วนโครงการที่ให้น้องนั้นที่ผ่านมามีในสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานครยังมีการแจกชุดลูกเสือให้นักเรียนตามปกติแต่นักเรียนอาจไม่ได้ใช้ก็เลยมีแนวทางในการนำชุดลูกเสือที่คุณภาพยังคืออยู่มาแจกให้นักเรียนที่สมัครใจจะนำไปใช้

สำหรับการดำเนินงานกิจการลูกเสือกรุงเทพมหานครในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษา และสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกรุงเทพมหานครทุกประการ เพื่อปลูกฝัง ฝึกฝนอบรม และพัฒนาเยาวชนของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ในการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วง เพราะได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน สำนักงานเขต สำนักงานลูกเสือเขต และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้มีนายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เยือน NATION GROUP ในชุดลูกเสือ ร่วมยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 52

(1 ก.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำกระเช้าต้นไม้มงคล 9 ชนิด มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี และก้าวสู่ปีที่ 52 NATION GROUP โดยมี นายฉาย บุณมาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการบริหาร สถานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด นายมารุต อรรถโก่วลวที ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รับมอบกระเช้า ณ ที่ทำการ NATION GROUP เขตบางนา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี คือเป็นวันครบรอบวันเกิดของ NATION GROUP 51 ปี และเป็นวันเดียวกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ก็เลยมาในชุดลูกเสือ ขอให้เนชั่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสื่อที่ดี เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวต่างๆ ดิๆ มากมายที่ประชาชนได้จากเนชั่น ทั้งการเป็นแหล่งข้อมูล การเสนอข่าว และการวิเคราะห์ข่าว ต้องขอแสดงความยินดี และขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสื่อที่สำคัญให้ประชาชนได้เลือกในการรับข้อมูลต่อไป

สำหรับต้นไม้มงคล 9 ชนิด ในกระเช้า ประกอบด้วย 1. เสมาจันทร์เขี้ยว 2. เศรษฐีมีทรัพย์ 3. เศรษฐีเรือนแก้ว 4. ไฟฟิลิปปินส์สีทอง 5. เกลิยวสวรรค์ 6. ออมชมพู 7. ออมนาค 8. ออมเงิน และ 9. ลั่นมั่งกรเคราะห์ ซึ่งเป็นต้นไม้จากสวนขยายพันธุ์ไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ล้านต้น ภายใน 4 ปี เพื่อลดฝุ่นและมลพิษ เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ โดยสนับสนุนชุมชนเกษตรกรรมใน กทม. เพื่อให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2966 หรือ 0 2203 2970 #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี

----- (มทิตา...สปส. รายงาน)

เตรียมจัดสรรงบประมาณ มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

(1 ก.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ ซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 40 เขตธนบุรี ว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ขอจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นงบกลางเข้ามาในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 40 ในช่วง 60 เมตรแรก ซึ่งเป็นทางสาธารณะที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลอยู่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของเอกชน ซอยดังกล่าวยังเชื่อมต่อซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 34 กับโกวบือ 9 ที่ผ่านมาริเวรดังกล่าวยังมีปัญหาน้ำท่วมขัง ทางเขตฯได้ขอจัดสรรงบประมาณมาแล้ว อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในวันนี้ เนื่องจากมีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคือ ช่วงแรกจะมีการวางท่อระบายน้ำเข้ามา 60 เมตร และเสริมผิวจราจรเพิ่มขึ้นอีก 25 เซนติเมตร แต่ช่วงหลังซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชน กรุงเทพมหานครยังไม่ได้ดำเนินการ จึงมีปัญหาน้ำท่วมขังที่ท่อระบายน้ำในช่วง 60 เมตรแรก เพื่อต้งน้ำจากด้านในให้ออกสู่ถนนสมเด็จพะเจ้าตากสินแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อยู่ด้านในได้หรือไม่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า วันนี้ทางผู้บริหารและฝ่ายโยธาเขตธนบุรี จึงได้มาชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณด้านซ้ายของซอย เพื่อต้งน้ำออกไปลงตรงบ่อพักที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้าถนนสมเด็จพะเจ้าตากสิน ประเด็นก็คือบ่อพักที่ทำไว้ไม่ใช้บ่อสูบน้ำ แต่เป็นบ่อพักน้ำธรรมดา จึงมีคำถามว่าแล้วน้ำจะมารวมกันตรงนี้หรือไม่ ซึ่งบ่อสูบน้ำควรจะเป็นบ่อขนาดใหญ่สามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามการสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และท่อระบายน้ำนั้น สำนักงานการระบายน้ำจะเป็นผู้ดูแล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปรับปรุง สัปดาห์หน้าสำนักงานเขตธนบุรีและสำนักงานการระบายน้ำจะได้มาพูดคุยหารือกันว่าโดยรวมแล้วรูปแบบที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร แต่เดิมสำนักงานเขตธนบุรีขอร้องขอท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง แต่ได้เปลี่ยนเป็นท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตรแทน และไม่ได้มีการทำบ่อสูบน้ำ อย่างไรก็ตามหากสามารถดำเนินการปรับปรุงได้ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 40

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ทางเขตฯ ได้ให้ข้อมูลว่าหากปริมาณฝนที่ตกลงมาปริมาณไม่เกิน 60 เซนติเมตร ก็จะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว หากฝนตกลงมาปริมาณมากกว่านั้น ก็จะใช้ระยะเวลาระบายน้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง คาดว่าสัปดาห์หน้าคงได้ขอยุติร่วมกัน เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ขอจัดสรรไป จะต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้เกิดประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 40 ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 600 ครัวเรือน

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณโรงเรียนวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะนี้ทางเขตฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้แล้ว ทั้งการวางท่อระบายน้ำ จุดสร้างบ่อสูบน้ำ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รวมถึงการขุดคูน้ำข้างวัดที่ต้นเขิน เพื่อให้หน้าไหลลงสู่คลองวัดมะลิ พร้อมทั้งให้เขตฯ พิจารณารูปแบบความเหมาะสม เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง #โครงสร้างดี #บริหารจัดการดี

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

“คู่มือโมเดล” โครงการนำร่องเชื่อมต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ตั้งแต่ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ-ตติยภูมิ และส่งต่อกลับบ้าน

(1 ก.ค. 65) ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการในพื้นที่ เขตคูสิต พระนคร บางซื่อ และบางพลัด (คูสิตโมเดล) ครั้งที่ 1/2565 ว่า โครงการคูสิตโมเดลเป็นโครงการที่วิสาหกิจสุขภาพ ร่วมกับสำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคลินิกอบอุ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งแนวคิดเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธีให้การรักษาเข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเคสที่ต้องอาศัยการรักษาแบบซับซ้อน ให้มีขั้นตอนระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสิทธิการรักษาที่ประชาชนมีอยู่ ซึ่งหน่วยงานได้ทำการออกแบบระบบและในวันนี้ได้หารือรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบ และการบูรณาการในลักษณะของSand Box เพื่อเปิดพื้นที่ทดลอง รวมถึงการทบทวนข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่ต้องการ อาทิ สิทธิการรักษาของประชาชน อัตรากำลังของแพทย์ พยาบาล ศักยภาพของสถานพยาบาล ทั้งที่อยู่ในสังกัดกทม.และนอกสังกัดที่อยู่ในพื้นที่กทม. โดยจะมีการปรับมาตรการทางสาธารณสุขบางอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และเริ่มเปิดระบบในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการดังกล่าวคือเมื่อเจ็บป่วยและเข้าไปใช้บริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สามารถรับบริการพบแพทย์ ผ่านระบบ Telemedicine ได้ หรือในกรณีที่เป็นเคสฉุกเฉิน สามารถเข้าสู่ระบบการส่งต่อได้โดยตรง และยังครอบคลุมถึงการส่งกลับเพื่อรักษาต่อ เพื่อบรรเทาความแออัดของสถานพยาบาลได้ด้วย ระบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ขึ้นอีก เนื่องจากเป็นระบบที่สร้างขึ้นจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากจะเกิดข้อจำกัดหรือข้อโหว่ในการทำงานอีกก็จะไม่มากเท่าที่ผ่านมาแล้ว

นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างมาตรฐานเพิ่มเติมให้กับระบบการดูแลในระดับปฐมภูมิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสิทธิการรักษาของประชาชนในพื้นที่-นอกพื้นที่ให้ละเอียด เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงพอต่อการรองรับประชาชน และสอดคล้องกับศักยภาพของสถานพยาบาลกทม. โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดความล่าช้า และความยุ่งยากจากงานเอกสารของศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมเชื่อมต่อระบบเอกสารจากระดับปฐมภูมิ ถึงทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้โดยไม่สะดุด และไม่ต้องอาศัยกำลังคนมากนัก เป็นเรื่องของกระบวนการปรับวิธีการทำงานและระบบการทำงาน ใช้มาตรฐานในการกำกับเดียวกัน

“สำหรับการขยายโครงการลักษณะ Sand Boxในอนาคตนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทำ Sand Box เดียว อาจจะมีการทำหลาย Sand Box ในคราวเดียวกัน แต่ของวิสาหกิจสุขภาพจะเริ่มก่อนเนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า จากนั้นจะมีการเริ่มSand Box ในพื้นที่ฝั่งกรุงธนเหนือ-ใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ทั้งนี้หลังจากเริ่มดำเนินการSand Box แรกและพบความผิดพลาดจะต้องรีบแก้ไขให้เร็ว และเป็นบทเรียนให้Sand Box ใหม่ทันที การทำงานในลักษณะนี้สามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงได้มากขึ้น ประกอบกับทั้ง 2 โครงการจะเกิดใน 2 พื้นที่ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันสูงมาก ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้กทม.ได้เรียนรู้ว่ากลไกการทำงานระหว่างพื้นที่ที่แตกต่างกันควรเป็นอย่างไร” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว #สุขภาพดี

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

กทม. เตรียมจ้างงานคนพิการ 306 อัตรา ตามความสามารถและความเหมาะสม เน้นทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

(1 ก.ค. 65) เวลา 13.30 น. : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร 6 กลุ่มเขต ภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิผู้พิการไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพัฒนาทางสติปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

ที่ประชุมเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อดำเนินการต่อไป สำนักพัฒนาสังคมเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 306 คน โดยสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต จะจ้างคนพิการหน่วยงานละ 6 คน พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งที่จะรับคนพิการเข้าทำงานโดยพิจารณา จากลักษณะงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาชีพ ภารกิจของหน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทความพิการ ประสิทธิภาพในการทำงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นสมควร

สำหรับคนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระยะเวลาจ้างงาน ตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.65 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาหรือ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยผู้สมัครไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับกรุงเทพมหานคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม เสนอนโยบาย 5 ดี ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมุ่งหวังให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ประกอบด้วย 1.คนพิการสุขภาพดี สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก 2.คนพิการเรียนดี สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก 3.คนพิการเศรษฐกิจดี สำนักพัฒนาสังคมและสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก 4.คนพิการโครงสร้างและเดินทางดี สำนักการโยธา เป็นหน่วยงานหลัก และ 5.คนพิการบริหารจัดการดี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก โดยที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต เร่งประกาศรับสมัครคนพิการ ตามโครงการจ้างงานฯ โดยเร็ว ให้ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท และกำหนดรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสม ให้คนพิการ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งให้สามารถมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายด้วย และสำรวจสถานที่ทำงาน ห้องน้ำ ทางลาดให้มีความพร้อม สำหรับรองรับคนพิการ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ภายในตลาด 12 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตลาดชุมชน จัดหาพื้นที่ให้แก่คนพิการได้ทำการค้าขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

----- (อรรจนชญาณ์...สปส. รายงาน)

รป.ณรงค์ ติดตามการพัฒนาพื้นที่หนองน้ำบึงบ้านม้า เขตสะพานสูง

(1 ก.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่เขตสะพานสูง ติดตามการดำเนินการพัฒนาพื้นที่หนองน้ำบึงบ้านม้า ตามนโยบายผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ เสียบบลองเดินได้ บันปลอดภัย ทางเสียบบลองคุณภาพ ปลุกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิง ลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และทางเชื่อม ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสะพานสูงรังวัดแนวเขต ทำแนวรั้วชั่วคราว เคลียร์พื้นที่ มอบสำนักการระบายน้ำ จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วน และระยะกลาง ร่วมกับ เขตสะพานสูง โดยเน้นย้ำ ในระยะเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา และสำนักสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่ เพื่อบูรณาการร่วมกัน

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

เตรียมนำเสนอ BKK Food Bank 3 รูปแบบ เดินหน้าแนวทางการดำเนินการ BKK Food Bank 50 เขต

(1 ก.ค. 65) เวลา 15.30 น. : นายพรพรม วิจิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำ Model โครงการ BKK Food Bank โดยมี นางสุภาทิพย์ สนธิเยี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตพระนคร ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ “BKK Food Bank” ของเขตต้นแบบที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว 3 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตพระนคร และเขตคลองเตย โดยสำนักพัฒนาสังคมประเมินผลหรือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิโกมลคีมด ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และได้นำเสนอรูปแบบการแจกจ่ายอาหารตามโครงการ “BKK Food Bank” 3 รูปแบบ คือ 1. พื้นที่เป็นสุข โดยอาหารต้องถึงมือผู้รับให้เร็วที่สุด ให้สำนักงานเขตเป็นตัวแทนรับอาหารจากผู้ให้ และจัดพื้นที่ส่งมอบ เช่น สำนักงานเขต วัด โรงเรียน ตลาด ชุมชน เพื่อส่งมอบต่อให้ประชาชน 2. ชุมชนเป็นสุข อาหารส่วนเกินปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจต่อผู้รับ โดยให้ NGOs เช่น มูลนิธิโกมลคีมด ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) หรือ VV Share เป็นสื่อกลางรับอาหารจากผู้ให้มามอบให้สำนักงานเขตเพื่อส่งมอบให้ประชาชนต่อไป 3. HUB คริวชุมชน อาหารแห้ง/วัตถุดิบที่สามารถเก็บได้นาน สามารถนำไปต่อยอดครัวชุมชน โดยผู้ให้มอบอาหารและวัตถุดิบมามอบให้สำนักงานเขตเพื่อส่งมอบให้ครัวชุมชนเพื่อปรุงอาหาร หรือมอบให้อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อส่งมอบต่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งรูปแบบทั้งหมดจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 ก.ค.65 เพื่อเดินหน้าแนวทางการดำเนินการ BKK Food Bank 50 เขต เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (food security) ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และสร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลือระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการเปิดกิจกรรมนำร่องโครงการ Food Bank ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมาโดยระยะแรกสำนักงานเขตจะเป็นตัวกลางในการส่งมอบอาหาร และระยะที่สองจะเป็นการให้ภาคเอกชนหรือประชาชนได้ส่งมอบให้กับชุมชนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสำนักงานเขต เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และอาหารส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ (ผู้ให้) เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิตีมอลล์ และศูนย์อาหาร (food court) ผู้ที่ต้องการ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน #สิ่งแวดล้อมดี #บริหารจัดการดี

----- (ชลธิชา...สพส. รายงาน)

ข่าวสำนัก**ผู้ขอรับสวัสดิการและการสงเคราะห์จาก กทม. ตรวจสอบรายชื่อได้ตลอด 24 ชม.**

นางอนุสรฯ ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์จาก กทม. สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม www.bangkok.go.th/social

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง จึงได้พัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เช่น เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสมทบในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น ผ่านระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case) โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพื้นที่ตามภูมิลำเนาผู้ขอรับความช่วยเหลือ จากนั้นสำนักงานเขตจะตรวจสอบข้อมูล เยี่ยมบ้าน และนำเข้าข้อมูลผ่านระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case) โดยระบบฯ จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และจะจัดเก็บข้อมูลคำร้องขอความช่วยเหลือต่างๆ ไว้ในระบบฯ ช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามผลการช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนผ่านบัญชีธนาคารได้โดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับความช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม www.bangkok.go.th/social รายการ ตรวจสอบการรับเงินสงเคราะห์ สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นับถึงปัจจุบัน ได้มีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปแล้ว 3,112 รายการ รวมเป็นเงิน 10,296,298 บาท

----- (ปชส...สพส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงานรับสมัครวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

นางอนุสรฯ ชื่นทรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรบาริสต้าเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรชงกาแฟสุภาพบุรุษ จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการผลิตสื่อ ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรเกล้าผม จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการนวดสวีดิช จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้า จำนวน 1 อัตรา วิทยากรส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา และวิทยากรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ พ.ศ. 2538 อาทิ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญด้านอาชีพ และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันที่สมัคร กำหนดรับสมัคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2322 1249 ในวันและเวลาราชการ

----- (ปชส...สพส. รายงาน)

บางกอกน้อยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ แขวงบางขุนศรี พัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพคลองทรงเทวดา เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาสมัครร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

บึงกลุ่มเตือนประชาชนระวังโรคและภัยในช่วงฤดูฝน

นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่ม กทม. แจ้งว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูฝนและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จึงเป็นสาเหตุทำให้โรคติดต่อต่างๆ สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยความห่วงใย เขตฯ จึงขอให้ประชาชน ฝ้าระวังโรคภัยที่สำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคน้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค โรคมือ เท้า ปาก และโรคตาแดง พร้อมทั้งระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำ เช่น ไฟดูด จมูก และระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ ที่พบบ่อยในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ งู ตะขาบ แมงป่อง ซึ่งหมิ่นน้ำมาหลบอาศัยในบ้านเรือน โดยให้ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัทเอาต์ตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึง รวมถึงดูแลบ้านเรือน ให้สะอาดเป็นระเบียบ คว่ภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว

----- (ปชส...เขตบึงกลุ่ม รายงาน)

บางนาและบางกอกน้อยออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็น ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ตั้งแต่ซอยลาซาล 25 ถึงซอยลาซาล 51 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตต่อผู้บริหารเขตที่เดินตรวจพื้นที่ได้โดยตรง หรือโทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

เขตบางกอกน้อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง แขวงบางขุนศรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ชุมชนซอยประชาร่วมใจ แขวงบางขุนศรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ แขวงบางขุนศรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ชุมชนวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศตรวจสอบอุ้มข่มขืนและรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสอบอุ้มข่มขืนและรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ซอยลาซาล 58 ถึงซอยลาซาล 54 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตประเวศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ มัสยิดดารุ้ลมุตตาคีน(สุเหร่าเกาะกลาง) ถนนอ่อนนุช ซอย 53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัววิมบ่อ ถึงหน้าร้านอาหารตามสั่งพัฒนาใหม่ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 8 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงวัดทุ่งเศรษฐี และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 - 5

เขตปทุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ถนนนวลจันทร์ (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ซอยนวลจันทร์ 60

เขตบางบอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ ถนนกาญจนาฯ (ฝั่ง ดีเค) หูช้าง - ทางรถไฟ

----- (ปชส...เขต รายงาน)

บางนาคัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (VCT DAY)

นางสาวศรียา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 8 กำหนดจัดกิจกรรมบริการเชิงรุกให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (VCT DAY) ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แจกเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และถุงยางอนามัย รวมถึงการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ร้านไถ่ย่างเขาสวนกวาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2173 5270

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมชนกระทู้มเสื่อปลา ซอยอ่อนนุช 65 แยก 2 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)